



เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ.

ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมที่ควรมีในใจ

“...การที่ประกอบกิจใด ๆ ให้เจริญเป็นผลดีนั้น ย่อมต้องอาศัยความอดุสาหะพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญ และพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวม ตามโอกาสอีกด้วย...”

พระบรมราชาโชวาท พระราชทานแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๙ พระบรมราชาโชวาทตอนนี้ เราคนไทยจะได้รับฟังผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ หลังข่าวภาคค่ำประจำวัน ยังคงเป็นสิ่งเตือนใจแก่ปวงชนชาวไทยได้ ในทุกยุคทุกสมัย ให้ตระหนักถึงสิ่งที่ตั้งงาม ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตเพื่อการเป็นคนดี ก่อเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประเทศชาติ เมื่อนำมาคิด พิจารณาวิเคราะห์ ถ้าผลคือ ความสำเร็จความเจริญที่เป็นผลดีมาจากเหตุคือ ความอดุสาหะ พากเพียร เป็นประโยชน์ที่แสดงถึงเหตุและผล ที่มีความสมเหตุสมผล สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพราะผู้ที่มีความอดุสาหะพากเพียร ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง ตั้งใจไว้ในทุกเรื่อง และยังมีอีกประเด็นที่มีความสำคัญ ต้องน้อมนำไปปฏิบัติควบคู่กัน คือ **ความซื่อสัตย์สุจริต**

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ (๒๕๒๖ : ๒๕๒๗ , ๘๑๓) ได้นิยามความหมายของ คำว่า “ความซื่อสัตย์” หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่ หลอกลวง ส่วนความหมายของคำว่า “สุจริต” หมายถึง ความประพฤติชอบ

พระพรหมคุณาภรณ์ (๒๕๔๐ : ๑๖-๑๘) ได้นำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับ หลักของคนที่มีศีลธรรม เรียกได้ว่าเป็นอารยชน เรียบเรียงไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า “ธรรมานุญชีวิต” บุคคลต้องมีสุจริตทั้ง ๓ สรุป ได้พอสังเขปดังนี้

๑. กายสุจริต คือ ความสุจริตทางกายการประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกทางกายในสิ่ง ที่ถูกต้องเหมาะสม อาทิ ละเว้นการพรากเอาชีวิตโดยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่เป็นผู้ที่มีนิสัยลักเล็ก ขโมยน้อยหรือที่เรียกกันว่าการลักทรัพย์ การเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

การไม่ประพฤตินิดลวงละเมิดในสิ่งที่เป็นที่รักและหวงแหนของผู้อื่น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ประการที่ ๒ คือ

๒. วีสัจจริต คือ ความสุจริตทางวาจา การประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกทางวาจา เช่น
ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง ละเว้นการพูดจาสื่อเสียด
ยุยง สร้างความขัดแย้งก่อให้เกิดความแตกแยก ละเว้นการพูดคำหยาบ สกปรกเสียหาย ละเว้น
การพูดจาเพ้อเจ้อ เพ้อฝัน เลื่อนลอย ไร้สาระควรพูดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม พูดในสิ่งที่ควรพูด พูดคำ
ที่สุภาพ พูดแต่ความจริงที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มีความสมเหตุสมผล ถูกเวลา สถานที่
และกาลเทศะ ประการสุดท้ายคือ

๓. มโนสุจริต คือ ความสุจริตทางใจ คิดในสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง การประพฤติชอบด้วยใจ
อาทิ ไม่มีความโลภคิดเอาแต่ได้ ไม่คิดร้ายอาฆาตพยาบาท และมีความเห็นตามหลักสัมมาทิฐิ
คือ เข้าใจในหลักความเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

การนำพาสังคมและประเทศชาติสู่ความมั่นคง ต้องเริ่มจากการวางรากฐานและโครงสร้าง
ที่แข็งแรงใช้ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมในใจที่บุคคลในสังคมต้องมี เป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน การนำมาซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความตั้งใจ เริ่มต้นที่ตัวเราเสียแต่ตอนนี้ ปรับมุมมอง
แนวคิดใหม่ หยุดวิงตามกระแสวัตถุนิยม ด้วยการมองให้ลึกซึ้งถึงความแตกต่างระหว่าง
ความต้องการคือ คุณค่าแท้ กับการประเมินค่าคือ คุณค่าเทียม ของวัตถุสิ่งของ ปฏิบัติตามหลัก
อรรถธรรมสัมพันธ์คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการของความซื่อสัตย์ สุจริต ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น กบจุดมุ่งหมายคือ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สุจริตในสังคม น้อมนำปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
และข้อสรุปที่ได้จากผลที่จะเกิดในอนาคตสามารถตอบคำถามข้างต้นได้อย่างชัดเจนแน่นอน



2

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ตัวอย่างพฤติกรรม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ ตรงไม่ตรงมา
ไม่กล่าวหาประโยชน์ของผู้อื่น สิ่งอื่นที่มิใช่ของตนประโยชน์ โดยทำนินทาถึงเกียรติยศตัวผู้อื่น

ตรงต่อเวลา
พิจารณาปฏิบัติตามหน้าที่โดยภายในกำหนด

มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทำดีด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน และระมัดระวังไม่ให้เวลาและทรัพยากรของราชการ เป็นของบุคคลอื่นส่วนเกิน

กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาด
พร้อมรับการตรวจสอบ ไม่กล่าวโทษผู้อื่น เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งของเงิน และอำนาจที่ตนมีในราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่มิใช่ของตน

ระมัดระวังใส่ใจในการปฏิบัติงาน
รักษาทรัพย์สิน แสวงหาประโยชน์ราชการ และสิ่งของอันเนื่องมาจากการราชการ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไม่ตรงมา

ไม่ ฝ่าฝืนข้อมูลสำคัญ หรือข้อมูลความลับ ของหน่วยงาน และราชการภายใต้ เพื่อการขอความปรวณกับส่วนตน หรือพวกพ้อง

ไม่ ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม ทอ.
 กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ